

ประวัติการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนเทคโนโลยีวิวัฒน์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในลักษณะที่ภาคีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ ในการบริหารการศึกษาและได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีงานทำและมีความประสงค์จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาตรีในรูปแบบของศูนย์ให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มุ่งเน้นการจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับชุมชนในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยการเปิดอบรมการทำขนมอบ และเปิดร้านโฮมเบเกอรี่ของสวนดุสิต ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดนครนายกขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เปิดใช้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อมีการยุบรวมศูนย์ปราชญ์บุรีเข้ามาร่วมกับศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายกจึงต้องกำกับดูแลโรงสีข้าวของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับปริญญาตรี ระยะที่ ๒ และมีโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยการจัดสร้างชุดอาคารเรียนทางสังสังคมาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องอาหาร สำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการศึกษาของหน่วยงาน องค์กรและสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านปฐมวัยให้กับโรงเรียน หน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้โดยมุ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นจำนวนมากและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อเป็นการรองรับและขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวให้กับผู้สนใจในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยสามารถดำรงอยู่ในภูมิภคเดิม ถือเป็น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน และเป็น การประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในสาขานี้ ซึ่งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีความพร้อมในการจัดการศึกษาศึกษาปฐมวัย ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตเพื่อใช้ในการเรียนและฝึกปฏิบัติ อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพทางการศึกษาศึกษาปฐมวัยโดยตรงในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนและควบคุมคุณภาพทางวิชาการให้เกิดมาตรฐานเดียวกันระหว่างศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นสำคัญว่าการศึกษาศึกษาปฐมวัยเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-

สวนดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาการที่สำคัญ รวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้เป็นครูวิชาชีพออกสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการเรียนการสอนโดยการใช้วิจัยเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และพัฒนางานจากการวิจัยตามค่านิยมของศูนย์ฯ คือ University of SMART (Standard, Management, Advance, Research and Technology) สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและวงการการศึกษา และเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในสังคมไทยตามบริบทได้อย่างมีความสุข